



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. คำรับรองระหว่าง

นายชวลิต ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้รับคำรับรอง

และ


นายอนันต์ ลีลา

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้ทำคำรับรอง

- คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
- รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
- ข้าพเจ้า นายชวลิต ชูขจร ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายอนันต์ ลีลา ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้าย คำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายอนันต์ ลีลา ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
- ข้าพเจ้า นายอนันต์ ลีลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ทำความเข้าใจคำรับรอง ตาม 3 แล้ว ขอให้คำรับรองกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้คำรับรองไว้

6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ



(นายชวลิต ชูขจร)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม 2557



(นายอนันต์ ลีลา)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2557

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำการพัฒนากาเกษตรของประเทศ

พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร
- จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

- การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่มีบูรณาการ
- เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ

**คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล 2557	น้ำหนัก (%)
มิติภายนอก		70
การประเมินประสิทธิผล (70)	1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม	(70)
	1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) (ตัวชี้วัดกระทรวง)	(10)
	1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตรในภาพรวม จำนวน 7 สินค้าเกษตร (Outcome Joint KPI ; Zoning)	(20)
	1.3 ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์	(20)
	1.4 จำนวนผลงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	(20)
การประเมินคุณภาพ	2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)	-
มิติภายใน		30
การประเมินประสิทธิภาพ (20)	3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	(5)
	4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ	(5)
	5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ	(10)
การพัฒนาองค์การ (10)	6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ	(5)
	7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	(5)
รวม		100

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มิติภายนอก: การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 70)

ตัวชี้วัดที่ 1: ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ

หลักของกรม (ร้อยละ 70)

1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี) (ร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ		
					2554	2555	1	2	3	4	5			
1.พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร	1. เกษตรกรได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้สามารถพึ่งตนเอง โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตและมีภาระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1.1 รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/ปี)	10	146,334	2554 137,175 (p)	2555 140,565 (p)	2556 146,334 (p)	1	143,334	144,834	146,334	147,834	149,334	
คำอธิบาย:														รายได้เงินสดทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน หมายถึง รายได้เป็นเงินสดจากผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดจากการกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับ ในระหว่างปีเพาะปลูก 2556/57 (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2556 - 30 เม.ย.2557) ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (ถ้ามี)

อภ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	
					2554	2555	2556	1	2			3
<p>สูตรการคำนวณ :</p> <p><input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input checked="" type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R)</p> <p><input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A)</p> <p><input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....</p>												
<p>เงื่อนไข:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องรายงานผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค.57 - ไม่ับรวมเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล (ถ้ามี) - ต้องอยู่ในสภาวะปกติทั้งทางกายภาพ และทางการเงิน กล่าวคือ ต้องไม่มีสภาวะฝนแล้ง อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตอย่างรุนแรง อาทิ โรคระบาด อุทกภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งทำให้พื้นที่เกษตรกรรมเสียหายอย่างกว้างขวาง รวมทั้งการท่วมตลาด ค่าเงินบาทอ่อนตัว ราคาน้ำมัน ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลานาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราคาผลผลิตภายในประเทศ 												
<p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:</p> <p>แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:</p> <p>เผยแพร่ข้อมูล</p>												
<p>หมายเหตุ:</p> <p>f = ตัวเลขจากการพยากรณ์หรือคาดคะเน , p = ตัวเลขเบื้องต้นจากการสำรวจ , r = ตัวเลขที่มีการแก้ไขใหม่</p>												

1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตรรวม จำนวน 7 สินค้าเกษตร (ร้อยละ 20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการ
					2554	2555	1	2	3	4	5	
พัฒนาทรัพยากรเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน (Zoning เกษตร เพื่อการควบคุม ปริมาณสินค้าเกษตรให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ ตลาด)		1.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตรรวม จำนวน 7 สินค้าเกษตร	20	ระดับ 3	-	-	1	-	3	-	5	
คำอธิบาย:	<p>ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการสินค้าเกษตรรวม จำนวน 7 สินค้าเกษตร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้</p> <p>ระดับ 1 : สำรวจ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะปริมาณผลผลิต/อุปทาน (Supply) และความต้องการของสินค้า/อุปสงค์ (Demand) ของสินค้าเกษตร 7 ชนิด ข้อมูล ณ ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ทั้งทรัพยากร การเกษตร การผลิต พื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่เหมาะสม การตลาดการขาย และการสนับสนุนแหล่งเงินทุน เช่น การส่งเสริมปัจจัยการผลิต การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การเตรียมดิน มาตรฐานฟาร์ม การส่งเสริมพื้นที่ที่เหมาะสม แหล่งน้ำ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว คุณภาพของสินค้า การรับรองมาตรฐานสินค้า การปรับปรุง การขนส่ง การบริหารจัดการหรือการจัดจำหน่าย การสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย การส่งออก การวิเคราะห์แนวโน้ม Demand และภาวะราคา การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้ การสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกร ระดับ 3 : วิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละชนิด และยุทธศาสตร์การผลิตในสินค้าอื่นๆ (ขยายการผลิต, รักรักษาระดับการผลิต, ลดการผลิตและปรับเปลี่ยนไปผลิตชนิดอื่นแทน) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุปสงค์ในอนาคตของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด</p>											

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
					2554	2555	2556	1	2			3
		ระดับ 5 : นำเสนอรายงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการบริหารการผลิตสินค้า (ที่เกี่ยวข้อง) และคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 30 ก.ย.57 เพื่อพิจารณาและนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงนโยบาย หรือมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการเพิ่มเติมอย่างหนึ่ง หมายเหตุ หากไม่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรี ขอปรับจากกรนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นการนำเสนอคณะกรรมการบริหารการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนสิงหาคม 2557										
สูตรการคำนวณ :		<input checked="" type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A)										
เงื่อนไข:		<input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A)										
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:		<input type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร.....										
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บ		สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการ										
ข้อมูล:		ตัวชี้วัดใหม่										
หมายเหตุ:												

Chor

1.3 ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเกษตรในประเภทและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยให้นำไปใช้
 ประโยชน์ (ร้อยละ 20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ
					2554	2555	2556		
1. การจัดทำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางเศรษฐกิจการเกษตรที่มีการบูรณาการ	เพื่อนำยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางเศรษฐกิจการเกษตรไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	1.3 ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเกษตรในประเภทและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยให้นำไปใช้ประโยชน์	20	ระดับ 3	100	100	100	1 2 3 4 5	

ศิริรักษ์

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ	
					2554	2555	2556	1	2			3
คำอธิบาย:		ระดับความสำเร็จของรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทยประจำปี 2557 หมายถึง ระดับรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศและต่างประเทศ เอกสารงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 (จำนวน 10 เรื่อง) ที่นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ หรือใช้ประโยชน์จากรายงานนั้น										
		เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตร ในประเทศและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2557 ระดับ 2 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2557 ระดับ 3 : จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และได้นำเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งการให้นำไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเรื่องตามแผนงานงบประมาณปี 2557 ระดับ 4 : สามารถดำเนินการได้ตามระดับ 3 ครบถ้วน รวมทั้งรายงานแต่ละเรื่องจะต้อง 1) มีบทสรุปของรายงานวิเคราะห์ที่ชัดเจน ถึงสถานการณ์ ทิศทาง แนวโน้มในอนาคต 2) มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์หรือทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานต่อไป ให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การนำไปปฏิบัติได้ ระดับ 5 : สามารถดำเนินการได้ตามระดับ 4 ครบถ้วน รวมทั้งต้องมีการดำเนินการอย่างน้อย 3 ช่องทาง และมีการเก็บสถิติผู้นำไปใช้ในแต่ละช่องทาง (เช่น จำนวนผู้เข้าชม website และ Download รายงานต่าง ๆ)										

01/12

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)					เกณฑ์การให้คะแนน	ข้อสังเกตของคณะกรรมการ	
					2554	2555	2556	1	2			3
<p>สูตรการคำนวณ :</p> <p><input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R)</p> <p><input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ร้อยละ และ การนำรายงานไปใช้และเผยแพร่</p>												
เงื่อนไข:												
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:												
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:												
หมายเหตุ:		เป็นตัวชี้วัดเดิม										
		เอกสารงบประมาณ ปี 2557										
		ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ “จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศไทย” เป้าหมาย 10 เรื่อง										
		ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ “จำนวนรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเกษตรและรายงานการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ										

Handwritten signature

1.4 จำนวนผลงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ		
					2554	2555	2556	1	2	3	4		5	
		1.4 จำนวนผลงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์	20	12	10	12	10	11	12	เผยแพร่	5	10	เรื่อง	
คำอธิบาย:		จำนวนผลงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรที่ถูกลำนำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง จำนวนผลงานวิจัยที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมาที่เสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีการส่งการให้นำไปปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัยนั้น												
สูตรการคำนวณ :		<input type="checkbox"/> ขั้นตอน (Milestone: M) <input type="checkbox"/> ช่วง: ผลการดำเนินงานยิ่งมกยิ่งดี (Range: R) <input type="checkbox"/> ช่วงและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (R - A) <input type="checkbox"/> ระดับ (Level: L) <input type="checkbox"/> อันดับ: ผลการดำเนินงานยิ่งน้อยยิ่งดี (Rating: RT) <input type="checkbox"/> อันดับและเทียบตามบัญญัติไตรยางค์ (RT - A) <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid												
เงื่อนไข:		1. ให้มีการสอบถาม/รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง หากไม่ดำเนินการจะหักคะแนน 0.5 คะแนน 2. จะต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกสามารถเข้ามาค้นคว้าศึกษาต่อยอดได้ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก เข้าถึงง่าย นอกจากนี้ รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดนี้ จะต้องมีการสรุปผลการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่อง ตามหัวข้อดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่องานวิจัย ■ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ■ ประเภทงานวิจัย ■ ประโยชน์/ประยุกต์/นวัตกรรม ■ วันที่เผยแพร่งานวิจัย ■ ช่องทางการเผยแพร่ ■ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/ประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับรู้และนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ ■ ผลประโยชน์หรือคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากงานวิจัย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) เช่น ใช้ต่อยอดงานวิจัย เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน ยกกระดับมาตรฐานหรือความปลอดภัย ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ■ ความสอดคล้องของผลประโยชน์ที่ได้รับกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ■ ความสอดคล้องของงานวิจัยที่มีต่อดัชนีตัวชี้วัดกระทรวง ■ งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับประเทศ หรือ งานวิจัยที่ได้รับรางวัล หรือมีการจัดสิทธิบัตร หรือยกระดับเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน (ถ้ามี) 												

วิจิตร

มิติภายนอก: การประเมินคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2: คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2554	2555	1	2	3	4	5		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	หน่วยงานไม่มีตัวชี้วัด SLA



มิติภายใน: การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20)
 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	1	2	3	4	5	
3.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน			2.5				70	73	76	79	82	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม			2.5									

ตัวชี้วัดที่ 4 : การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	1	2	3	4	5	
4.1 ด้านไฟฟ้า			2.5				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
4.2 ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง			2.5				1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 10)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)		เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	1	2	3	4	5	
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ			10				1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด

มิติภายใน: การพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กร (ร้อยละ 5)

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร			1					1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด
6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร			4					1	2	3	4	5	

ตัวชี้วัดที่ 7 : การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (ร้อยละ 5)*** ใช้ตารางนี้กรณีกรณีไม่มีตัวชี้วัดที่ 2 (SLA)***

ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ							
					2554	2555	2556	1	2	3	4	5								
7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ			1.5					1	2	3	4	5	ประเมินผลตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่เจ้าภาพกำหนด							
7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ			1.5					1	2	3	4	5								
7.3 ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ			2					65	70	75	80	85								

อรุณ